



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เปิดหลักสูตรแพทยนานาชาติ รับนิสิตรุ่นแรกปี 52-ป็นผู้นำแพทยอาเซียน คณะแพทยศาสตร์ มศว ผนึก ม.เซาท์ฟลอริดา เปิดหลักสูตรแพทยนานาชาติใน การศึกษา 2552 รับนิสิตรุ่นแรก 20 คน ตั้งเป้าป็นนิสิตแพทย์เป็นผู้นำทางวิชาการแพทย์ใน ภาคพื้นอาเซียน เปิดตัวหลักสูตรในวันที่ 26 พ.ย.นี้

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มศว เปิดรับนิสิตใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ รับผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีละ 120 คน และหลักสูตรในโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ เปิดรับปีละ 10-12 คน ในปีการศึกษา 2552 นอกจาก 2 หลักสูตรนี้แล้ว มศว มีโครงการความร่วมมือกับยูนิเวอร์ซิตี ออฟ เซาท์ฟลอริดา (ยูเอสเอฟ) สหรัฐอเมริกา จะเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติใช้เวลาเรียน 6 ปี ส่วนใหญ่เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มศว มีอาจารย์คณะแพทยยูเอสเอฟมาสอนและนิสิตไปเรียนที่ยูเอสเอฟประมาณ 8 เดือน เปิดรับนิสิตรุ่นแรก 20 คน

หลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติเปิดรับทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนไทย โดยเกณฑ์คัดเลือกต้องมีคะแนนการทดสอบความถนัด (เอสเอที) 1,100 คะแนน และคะแนนโทเฟล 600 คะแนนขึ้นไป เคยทำงานสาธารณสุขประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง โดยในจำนวนนี้ 50 ชั่วโมง ต้องอยู่ในโรงพยาบาล มีเกรดเฉลี่ยประมาณ 3.5 ขึ้นไป และ มศว มีบสนับสนุนบางส่วนให้นิสิตไทยไปเรียนที่ยูเอสเอฟด้วย

"มศว เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติเพราะต้องการให้นิสิตไทยมีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตต่างชาติ เพื่อเตรียมนิสิตแพทย์ มศว ให้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมั่นใจและสง่างาม สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ผ่านทางด้านวิชาการด้านแพทย์ในภาคพื้นอาเซียนนี้ได้ในอนาคต โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2015 กลุ่มประเทศในอาเซียนจะรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนเหมือนสหภาพยุโรป (อียู) ทำให้แพทย์ไปรักษาในประเทศอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องไปสอบใบอนุญาตหลายๆ ที่ นอกจากอาจารย์จากยูเอสเอฟมาสอนแล้ว จะมาร่วมทำวิจัยกับคณะแพทย์ มศว และให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูงที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ด้วย" ศ.นพ.สมเกียรติกล่าว

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว กล่าวอีกว่า จะจัดโรดโชว์หลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติตามโรงเรียนนานาชาติในไทยและประเทศแถบอาเซียนตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ และจะจัดงานเปิดตัวหลักสูตรนี้โดยจะเชิญ ผอ.โรงเรียนนานาชาติทุกแห่งในไทยและนักเรียนเกรด 11 และ 12 มาร่วมงานในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการประจำปีไตรภาคีครั้งที่ 1 ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว ยูเอสเอฟ และศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายนนี้ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี กทม. โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้

